



ผลงานรัฐบาล  
รอบ **๒เดือน**





ผลงานรัฐบาล  
รอบ **๒** เดือน

## คำนำ

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยสำนักโฆษก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวง ๒๐ กระทรวง ได้รวบรวมผลการดำเนินงานของรัฐบาลรอบ ๖ เดือน (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘) ภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่เข้าบริหารราชการแผ่นดินและแถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ไปเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ซึ่งรัฐบาลได้เร่งแก้ไขปัญหาดัง ๆ ในทุกด้านที่เป็นอุปสรรคเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าได้

ผลการดำเนินงานของรัฐบาลรอบ ๖ เดือนที่ได้รวบรวมมานี้ ประกอบไปด้วยการดำเนินการตามแนวนโยบายรัฐบาล ๑๑ ด้าน ที่ได้แถลงไว้ ได้แก่ (๑) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ (๒) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ (๔) การศึกษาและเรียนรู้การทฤษฎีความรู้ ศิลปะและวัฒนธรรม (๕) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน (๖) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (๗) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน (๘) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม (๙) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (๑๐) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และ (๑๑) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ แต่ละกระทรวงได้เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในทุกมิติ รวมทั้งแก้ไขปัญหาสังคม ปัญหาข้อขัดข้อง และผลกระทบที่เกิดจากข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกให้ประชาชน ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาประเทศ เพื่อให้ผลการดำเนินการเป็นไปตามความคาดหวังของประชาชนและเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างแท้จริง

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยสำนักโฆษก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และทุกกระทรวง จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การรวบรวมผลการดำเนินงานของรัฐบาลครั้งนี้ สื่อมวลชนทุกแขนงจะได้นำไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบถึงความก้าวหน้าในการทำงานของรัฐบาลได้อย่างกว้างขวาง และนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมต่อไป

สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี





## บทสรุปผู้บริหาร

### ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในรอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ - วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘)

#### สถานการณ์ก่อนเข้าบริหารประเทศ

ในช่วงก่อนที่รัฐบาลภายใต้การนำของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะเข้ามาบริหารประเทศ ประเทศไทยอยู่ในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเมืองจากการประท้วงต่อต้านรัฐบาล ลุกลามไปสู่การปิดสถานที่ทำการของส่วนราชการหลายแห่ง ประชาชนมีความขัดแย้งและเกิดการแตกแยก แม้ว่ารัฐบาลในขณะนั้นจะได้ทำการยุบสภา และจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ แต่ก็มี การขัดขวางการเลือกตั้งทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด และสถานการณ์ก็ยังลุกลามบานปลายจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงและความไม่สงบเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ ในขณะที่รัฐบาลและรัฐสภาอยู่ในสภาพที่ไม่อาจบริหารราชการแผ่นดินได้ตามปกติ ส่งผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจในหลายด้าน ผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทันที คือ จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงมากถึงร้อยละ ๙ ในไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๗ จากการศึกษาที่ประเทศต่าง ๆ ประกาศเตือนประชาชนของตนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้ามาประเทศไทยในสถานการณ์ความไม่สงบภายในประเทศ นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นและชะลอการลงทุนไว้ก่อน และการดำเนินการของรัฐบาลเพื่อส่งเสริมการลงทุนไม่สามารถดำเนินการได้

นอกจากนั้น การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ และรัฐบาลไม่อยู่ในฐานะที่สามารถให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันต่อสถานการณ์ และเมื่อรวมกับผลกระทบซ้ำเติมจากภาวะชะลอตัวต่อเนื่องของเศรษฐกิจโลกที่ทำให้การส่งออกของไทยลดลง จึงส่งผลให้เศรษฐกิจไทยรวมในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ๒๕๕๖ ชะลอตัวอย่างรวดเร็ว โดยขยายตัวเพียงร้อยละ ๐.๖ ในขณะที่สถานการณ์ความขัดแย้งรุนแรงยังเกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วง ๓ - ๔ เดือนแรกของปี ๒๕๕๗ ส่งผลกระทบต่อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติดลดลงร้อยละ ๙ ในไตรมาสแรก และมีความเสี่ยงที่จะลดลงต่อเนื่อง (ซึ่งในที่สุดจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติดลดลงถึงร้อยละ ๑๕.๙ ในไตรมาสที่สอง) ในขณะที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัวต่อเนื่องและไม่มีแนวโน้มการฟื้นตัวที่ชัดเจน สถานการณ์เศรษฐกิจในหลายประเทศคู่ค้าของไทยอยู่ในสภาพเปราะบาง ดังนั้น จากปัญหาและความเสี่ยงที่จะเกิดความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมรุนแรงเป็นวงกว้างมากขึ้น คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จึงตัดสินใจเข้าควบคุมสถานการณ์ โดยมีจุดมุ่งหมายแรกเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน ลดปัญหาความขัดแย้ง และแก้ปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้า พร้อมทั้งช่วยวางแนวทางและขับเคลื่อนประเทศไปสู่การปฏิรูปประเทศเพื่อแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างหลายด้านซึ่งเป็นปัญหาต่อเนื่องค้างคามมาเป็นเวลานานเพื่อวางพื้นฐานที่ดีให้ระบบเศรษฐกิจมีความมั่นคงมากขึ้น ประชาชนในทุกภาคส่วนได้รับผลประโยชน์และมีโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมกันอย่างทั่วถึงมากขึ้น มีรายได้ที่สูงขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในขณะที่ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สั่งสมมาเป็นเวลานานได้รับการแก้ไขและมีการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังเพื่อให้การพัฒนามีความยั่งยืนต่อเนื่องในระยะยาว



## สถานการณ์ภายหลังเข้าบริหารประเทศ

### แนวนโยบายของรัฐบาล

นับจากวันที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ จนถึงขณะนี้ เป็นระยะเวลา ๖ เดือนแล้ว ซึ่งการเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลมีเงื่อนไขและเงื่อนไขที่แตกต่างจากรัฐบาลชุดก่อน ๆ โดยในด้าน เงื่อนไข รัฐบาลได้เข้ามาสืบทอดงานและสานต่อภารกิจจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งได้กำหนดแนวทางการแก้ปัญหาของประเทศไว้ก่อนแล้ว เป็น ๓ ระยะ ได้แก่ ระยะแรก คือ การระงับยับยั้งความแตกแยก การแก้ไขผลกระทบจากการที่รัฐบาลอยู่ในสภาพที่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนและขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินให้สามารถดำเนินต่อไปได้ เพื่อมุ่งนำความสุข ความสงบกลับคืนสู่ประเทศ ระยะที่สอง ได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว มีการจัดตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ การเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จนกระทั่งถึงการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ และ คสช. ได้ลดบทบาทมาเป็นที่ปรึกษาและทำงานร่วมกับคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาหรือแก้ไขปัญหากับความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงของชาติ โดยปัจจุบันอยู่ในช่วงของการดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยภายหลังการจัดตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติ และคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อออกแบบวางรากฐานทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ที่มั่นคงแก่ประเทศ ก่อนส่งผ่านไปสู่ระยะที่สาม คือ การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวรและการจัดการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งทั้ง ๓ ระยะ จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลได้มุ่งมั่น ท่วมเท และระดมสรรพกำลังต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาระดับด่วน โดยดำเนินการไปพร้อมกับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแนวนโยบายรัฐบาล ๑๑ ด้าน ที่ได้แถลงไว้ ประกอบด้วย (๑) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ (๒) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ (๔) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (๕) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน (๖) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (๗) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน (๘) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม (๙) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (๑๐) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในภาครัฐ และ (๑๑) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม



## กลไกการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล

รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล จึงได้จัดตั้งกลไกการบริหารเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล เช่น (๑) คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (กชย.) ทำหน้าที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (๒) คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล (กชร.) ทำหน้าที่ติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของส่วนราชการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (๓) คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบายสำคัญและเร่งด่วนของรัฐบาล (กชน.) ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานที่สำคัญและเร่งด่วนของรัฐบาล ผ่านกลไกรัฐบาลและภาคเอกชน และ (๔) คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ทำหน้าที่ติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส และถูกต้อง นอกจากนี้ รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น คณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ (รคก.) คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กพข.) คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (กพอ.) คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และคณะกรรมการนโยบายและพัฒนการศึกษา เป็นต้น

## ผลการดำเนินงานของรัฐบาลในรอบ ๖ เดือน

รัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศภายใต้ข้อจำกัดของเงื่อนไขเวลา และปัญหารุมเร้าทั้งจากปัจจัยภายนอกและภายในประเทศ ได้แก่ ปัญหาการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสำคัญ ทั้งสหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น และการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ซึ่งทำให้ภาคการส่งออกชะลอตัวอย่างรุนแรง การขยายตัวของอุปสงค์ในประเทศมีข้อจำกัดจากการปรับตัวต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะมาตรการรถยนต์คันแรกที่ทำให้ฐานการขยายตัวอยู่ในระดับสูงและหนี้สินภาคครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น และการสิ้นสุดลงของมาตรการจูงใจที่ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ เนื่องจากสร้างภาระทางการคลังสูงและส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาว และสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ ภาคการท่องเที่ยว การเบิกจ่ายภาครัฐ และการอนุมัติโครงการลงทุน ปัจจัยดังกล่าวทำให้เศรษฐกิจไทยในปี ๒๕๕๖ ขยายตัวเพียงร้อยละ ๒.๙ ก่อนที่จะลดลงร้อยละ ๐.๕ ในไตรมาสแรกของปี ๒๕๕๗ โดยเครื่องชี้



เศรษฐกิจที่สำคัญ ๆ ทั้งด้านการบริโภคภาคครัวเรือน การลงทุนภาคเอกชน การท่องเที่ยว และการผลิตภาคอุตสาหกรรมอยู่ในภาวะหดตัว

ภายหลังจากการเข้ามาบริหารประเทศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาลได้เร่งรัดดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อฟื้นฟูและสร้างความเชื่อมั่น ซึ่งผลการดำเนินงานในภาพรวม ๖ เดือนแรก พบว่ามีความคืบหน้าไปมาก โดยเฉพาะการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและการป้องกันความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้ง และการดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน อาทิ มาตรการเร่งรัดช่วยเหลือเกษตรกรภายใต้โครงการรับจำนำข้าว มาตรการช่วยเหลือชาวสวนยางพารา และมาตรการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ รวมทั้งการผ่อนผันการชำระหนี้ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs การเร่งรัดดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะการกระตุ้นการลงทุนภาครัฐตามมาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ การแก้ไขปัญหาคอขวดภาคการท่องเที่ยว การเร่งรัดอนุมัติส่งเสริมการลงทุนและการแก้ไขปัญหาความล่าช้าด้านการลงทุน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทยอย่างชัดเจน สะท้อนจากการปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจไทยในช่วงปลายไตรมาสที่สองของปี ๒๕๕๗

ทั้งนี้ ผลจากการเข้ามาบริหารประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ทำให้สถานการณ์ทางการเมืองคลี่คลายลง และการบริหารราชการของภาครัฐสามารถกลับมาเป็นปกติ และส่งผลให้เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สอง และไตรมาสที่สาม เริ่มกลับมาขยายตัวร้อยละ ๐.๔ และร้อยละ ๐.๖ ตามลำดับ ก่อนจะเร่งตัวขึ้นเป็นการขยายตัวร้อยละ ๒.๓ ในไตรมาสที่สี่ของปี ๒๕๕๗ โดยในไตรมาสที่สองของปี ๒๕๕๗ การใช้จ่ายภาคครัวเรือนกลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ ๓ ไตรมาสในไตรมาสที่สาม การลงทุนภาคเอกชนเริ่มกลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ ๔ ไตรมาส และในไตรมาสสุดท้ายการท่องเที่ยวเริ่มกลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ ๓ ไตรมาส ในขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมเริ่มกลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ ๔ ไตรมาส นอกจากนี้ ทิศทางนโยบายรัฐบาลที่ชัดเจนมากขึ้นยังส่งผลให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักลงทุนปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน สะท้อนจากผลการสำรวจของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รอบ ๗ เดือน (กันยายน ๒๕๕๗ - มีนาคม ๒๕๕๘) เฉลี่ยอยู่ที่ ๗๙.๙ สูงขึ้นจากระดับ ๖๙.๗ ในช่วงก่อนหน้า (มกราคม - พฤษภาคม ๒๕๕๗) เช่นเดียวกับดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่สำรวจโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ในรอบ ๕ เดือน (กันยายน ๒๕๕๗ - มกราคม ๒๕๕๘) เฉลี่ยอยู่ที่ ๔๘.๘ สูงขึ้นจาก ๔๖.๘ ในช่วงก่อนหน้า (มกราคม - พฤษภาคม ๒๕๕๗) เป็นการปรับตัวดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตส่วนใหญ่ยังคงลงทุนเพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร และผู้ประกอบการกลุ่มค้าส่งค้าปลีกขนาดใหญ่มีการลงทุนเพื่อขยายสาขาในต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง





ขณะเดียวกัน รัฐบาลได้เริ่มดำเนินการในวางรากฐานการพัฒนาประเทศเพื่อส่งต่อให้กับรัฐบาลต่อไป ในการที่จะสร้างพื้นฐานที่มั่นคงของเศรษฐกิจและสังคมไทยให้มีเสถียรภาพและยั่งยืนในระยะยาว โดยมีการจัดทำ ยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านต่าง ๆ อาทิ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔) และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔) ซึ่งได้เริ่มดำเนินการแล้ว ในส่วนของ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ก็มีความชัดเจน ในเรื่องการกำหนดขอบเขตพื้นที่ สิทธิประโยชน์การลงทุนและการบริหารจัดการด้านแรงงาน และการกำหนดกิจการ เป้าหมาย รวมทั้งการกำหนดแผนงานและโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาด้านบุคลากร การดำเนินงาน ที่สำคัญโดยสรุปในแต่ละนโยบาย มีดังนี้

นโยบายที่ ๑ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ รัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดต่อการเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และ พระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน โดยใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการกระทำความผิดทาง คอมพิวเตอร์กรณีเว็บไซต์หมิ่นสถาบัน รวมทั้งประชาสัมพันธ์และขยายผลโครงการตามแนวพระราชดำริ เช่น การนำเสนอตัวอย่างครอบครัว/ชุมชน/หน่วยงาน/บุคคลที่ใช้แนวทางดำเนินงาน หรือดำเนินชีวิตด้วยความพอดี ตามแนวพระราชดำริ และการพัฒนาโครงการหลวงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ซึ่งดำเนินการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร จำนวน ๖๓,๐๕๐ คน รวมทั้ง การจัดกิจกรรมเชิดชูและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์สำหรับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง อาทิ การนำคณะทูตเยี่ยมชมโครงการตามพระราชดำริในจังหวัดต่าง ๆ และการจัดผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศไทย เดินทางไปบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและหลักปรัชญาเพื่อการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่ชุมชนไทยและภาคส่วนต่าง ๆ ของต่างประเทศในกลุ่มประเทศเป้าหมาย เป็นต้น

นโยบายที่ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐและต่างประเทศ รัฐบาลได้ดำเนินการมีความคืบหน้า ในหลายด้าน อาทิ การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานบนเรือประมง การแก้ไข ปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

ในการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว ได้จัดระเบียบให้แรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย มาขึ้นทะเบียนและผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยได้ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจ พิสูจน์สัญชาติจากประเทศต้นทาง ซึ่งได้มีแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) มาขึ้นทะเบียน จำนวน ๑,๖๒๖,๒๓๕ คน (แรงงานต่างด้าว ๑,๕๓๓,๖๗๕ คน และผู้ติดตาม ๙๒,๖๕๐ คน) แต่การดำเนินงานยังไม่



เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากกระบวนการตรวจพิสูจน์สัญชาติไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนด (วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) ซึ่งกระทรวงแรงงานได้ประสานประเทศต้นทางของแรงงานต่างด้าวให้เร่งตรวจสอบสัญชาติแรงงานต่างด้าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว นอกจากนั้น และเพื่อเป็นการคุ้มครองแรงงานต่างด้าว รัฐบาลได้กำหนดให้มีการตรวจสอบสถานประกอบการและจัดระเบียบบริษัทจัดหางาน โดยใช้มาตรฐาน Good GLP (Good Labor Practice) ในการรับรองสถานประกอบการที่มีการปฏิบัติต่อลูกจ้างที่เป็นมาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ โดยได้ทำการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบกิจการที่มีการจ้างงานคนต่างด้าว จำนวน ๑๘,๒๒๙ แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จำนวน ๑๒๓,๕๔๐ คน พบคนต่างด้าวกระทำผิดกฎหมาย จำนวน ๗๒,๔๖๓ คน จากสถานประกอบกิจการ จำนวน ๗,๒๖๘ แห่ง รวมทั้งจัดตั้งกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งมีวงเงิน ๖๒.๕ ล้านบาท พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานทาสอย่างจริงจัง โดยการจัดระเบียบเรือประมง ซึ่งมีการจดทะเบียนเรือประมงไปแล้วกว่า ๕๐,๐๐๐ ลำ และมีการออกใบอนุญาตทำประมงแล้วประมาณ ๒๕,๐๐๐ ลำ อีกทั้งมีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการควบคุมการเฝ้าระวังการทำประมงแล้วกว่า ๒๐ แห่ง เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายประมง ในขณะเดียวกันเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานบนเรือประมงได้เปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจกรรมประมงทะเลเฉพาะในพื้นที่ ๒๒ จังหวัดชายทะเลเพิ่มเติม ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ควบคู่ไปกับการนำเข้าแรงงานต่างด้าว ดำเนินการจดทะเบียนแรงงานประมงทะเลและจัดทำฐานข้อมูลแรงงานประมงในพื้นที่ ๒๒ จังหวัด

นอกจากนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน ได้มีมติให้มีการพัฒนาระบบติดตามเรือ หรือ VMS ให้กับเรือประมงขนาด ๖๐ ตันกรอสส์ เพื่อป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย อีกทั้งให้มีการแจ้งเข้า-ออกท่าของเรือประมง โดยจะเริ่มดำเนินการที่ทำเรือประมงที่จังหวัดภูเก็ตและชุมพรเพื่อนำร่องเป็นแห่งแรก สำหรับปัญหาการทำประมงในน่านน้ำอินโดนีเซีย ได้มอบหมายให้กรมประมงดำเนินการหารือกับอินโดนีเซียถึงแนวทางการลงทุนเพื่อทำการประมงร่วมกัน และเร่งดำเนินการกับผู้กระทำผิด นอกจากนี้ ศูนย์ประสานงานประมงจังหวัด ใน ๗ จังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเล ได้ดำเนินการเพื่อจัดระเบียบแรงงานและเรือประมง การคุ้มครองแรงงาน การตรวจ ปราบปรามจับกุมและดำเนินคดี รวมถึง การช่วยเหลือ เยียวยา พิณฟู ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในกิจการประมงทะเล ส่งเสริมตัวอย่างผู้ประกอบการที่ดีในกิจการประมง มีเรือต้นแบบที่ดี ที่สามารถปฏิบัติได้จริงสอดคล้องตามกฎหมายประมงฉบับใหม่ มีความรับผิดชอบไม่ทำประมงที่ผิดกฎหมาย ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบของ IUU มีการติดตั้งระบบติดตาม Vessel Monitoring System (VMS) เป็นการยกระดับการทำประมงทะเลไทยสู่มาตรฐานสากล ในขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศก็ได้เผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการของส่วนราชการ



และการปฏิรูปการทำงานของไทยในการต่อต้านการค้ามนุษย์ รวมทั้งพัฒนาการของการดำเนินการดังกล่าว เช่น การจัดคณะผู้แทนไทยโดยความร่วมมือกับกรมประมงเดินทางไปชี้แจงให้ข้อมูลกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (key players) ของสหรัฐฯ NGOs และชี้แจงกับกลุ่มสมาคมผู้ประกอบการและกลุ่มผู้ซื้อสินค้าประมงไทยในสหรัฐฯ และยุโรป

การแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอีกเรื่องที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวด และมีความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาเป็นลำดับ โดยดำเนินการผ่านกลไกขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการขยายผลทุ่งยางแดงโมเดล ส่งผลให้สถิติการก่อเหตุและการสูญเสียดวง สำหรับด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเยือนผู้นำประเทศต่างๆ เช่น เมียนมา กัมพูชา สปป.ลาว มาเลเซีย เวียดนาม และจีน การเข้าร่วมประชุมผู้นำความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation - APEC) ครั้งที่ ๒๒ ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อวันที่ ๖ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และการเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง ๖ ประเทศ ครั้งที่ ๕ (๕<sup>th</sup> GMS Summit) เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗

การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รัฐบาลได้ดำเนินการในหลาย ๆ ด้าน เช่น การปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย ๔ ประเทศ (จีน สปป.ลาว เมียนมา ไทย) ซึ่งได้ดำเนินการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด การปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย การควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด สามารถจับคดียาเสพติดจำนวน ๑๔๑,๘๐๙ คดีผู้ต้องหาจำนวน ๑๕๐,๗๐๖ คน ของกลางยาเสพติดยาบ้าจำนวน ๒๕,๒๑๒,๕๗๕ เม็ด เฮโรอีนจำนวน ๒๔.๖๑ กิโลกรัม ไอซ์ ๖๕๒.๖๖ กิโลกรัม กัญชา ๙,๕๓๑.๑๗ กิโลกรัม การยึดสารตั้งต้นและสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด การป้องกันยาเสพติด โดยการจัดกิจกรรมเพื่อการป้องกัน/เฝ้าระวังปัญหาเสพติดในสถานศึกษา การจัดตั้งหน่วยลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาดต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา และการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเรือนจำ รวมทั้งการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและผู้ต้องขัง

นโยบายที่ ๓ การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ โดยให้ความสำคัญกับการเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคง มีการให้บริการจัดหางานแก่ผู้ต้องการมีงานทำจำนวน ๔๑๖,๔๑๕ คน (คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๑๑ จากเป้าหมายทั้งปี จำนวน ๖๙๖,๐๐๐ คน) ได้รับการบรรจุงานจำนวน ๒๒๔,๕๘๗ คน นอกจากนั้น ยังมีโครงการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการรายย่อย อาชีพ โครงการสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์โครงการฯ รวมทั้งดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) และโครงการตลาดนัดชุมชน "ไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้" เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพทางการเกษตร ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้า และให้ประชาชนซื้อสินค้าราคาถูก โดยจัดตลาดนัดชุมชน ๒,๑๐๒ แห่ง มีผู้ร่วมจำหน่ายสินค้า



รวม ๘๓,๒๒๔ ราย การจัดตั้ง “ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center)” เปิดให้บริการเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ และขยายผลการให้บริการใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ได้เปิดศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นแม่ข่ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้

นอกจากนั้น รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยได้ดำเนินมาตรการต่าง ๆ เช่น (๑) การเพิ่มอัตราเบี้ยความพิการ เป็นรายละ ๘๐๐ บาทต่อเดือน (เดิมรายละ ๕๐๐ บาทต่อเดือน) (๒) การปรับสภาพแวดล้อมและระบบขนส่งมวลชนที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ เด็ก และคนพิการ โดยกระทรวงคมนาคมได้เตรียมความพร้อมในการปรับสภาพแวดล้อมและระบบขนส่งมวลชน เพื่อรองรับรถประจำทางที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ชานต่ำ ที่จะให้บริการใน กทม. และปริมณฑลในถนน ๓๔ สาย ขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจและจัดทำแนวทางปรับสภาพแวดล้อม ฟุตบาท และทางลาดที่เหมาะสม เพื่อรองรับรถ NGV ชานต่ำ ที่จะเข้าประจำการงวดที่ ๑ จำนวน ๔๘๙ คัน ในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ และ (๓) การให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก โดยให้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจนถึงอายุหนึ่งปีในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่มีความเสี่ยงต่อความยากจน ประมาณ ๑๗๐,๐๐๐ คน เป็นเงิน ๔๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน หรือคิดเป็น ๔,๘๐๐ บาทต่อคนต่อปี ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘

ในขณะเดียวกัน รัฐบาลก็ผลักดันดำเนินการด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมและได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายที่เหมาะสม อาทิ (๑) การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม โดยมีสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน จำนวน ๖๙,๒๘๖ คน และกระทรวงยุติธรรมได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดตั้ง “ศูนย์ยุติธรรมชุมชน” นำร่องในที่ตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๓๑๒ ศูนย์ ในพื้นที่ ๑๘ จังหวัด และมีแผนจะจัดตั้งต่อเนื่องให้ครบทุกตำบลจำนวน ๗,๒๕๖ ศูนย์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และ (๒) การดำเนินการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรม การช่วยเหลือเงินและค่าใช้จ่ายจาก “กองทุนยุติธรรม” ให้ประชาชนเพื่อเป็นประกันตัว เป็นค่าจ้างทนายความ ค่าธรรมเนียมศาล การตรวจพิสูจน์ และอื่นๆ จำนวน ๕๗๓ ราย รวมเป็นเงิน ๘๓ ล้านบาท

นโยบายที่ ๔ การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม มีการดำเนินงานที่สำคัญ เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาศึกษา เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาตามแนวนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะการปรับหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพครูและนักเรียน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การใช้จ่ายงบประมาณ และการกระจายอำนาจ โดยคณะกรรมการฯ มุ่งเน้น ๓ ภารกิจหลัก คือ การดำเนินงานตามภารกิจประจำ การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และการวางรากฐานเพื่อส่งต่อไปยังรัฐบาลต่อไป การส่งเสริมการเรียนรู้



## ผลงานรัฐบาล รอบ ๖ เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรอบ ๖ เดือน  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ตลอดชีวิต โดยจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน เช่น เตรียมจัดค่ายปิดภาคเรียนฤดูร้อน "MOE Summer Camp ๒๐๑๕" โดยกระทรวงศึกษาธิการร่วมบูรณาการกับกระทรวงต่างๆ ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กองทัพบก กองทัพอากาศ และกองทัพเรือ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอาชีวศึกษา โดยจัดอบรมแบบตัวเข้มด้วยหลักสูตรเร่งรัดใน ๒ เดือน และเปิดสอนหลักสูตร English Program เป็นภาษาอังกฤษเต็มรูปแบบในทุกวิชา ยกเว้นภาษาไทย จำนวน ๖ แห่ง และหลักสูตร Mini English Program ที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ ๔ วิชา จำนวน ๑๔๑ แห่ง มีนักเรียนทั้ง ๒ หลักสูตร ประมาณ ๔,๐๐๐ คน การดำเนินโครงการ "อาชีวะสร้างผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจร" และปรับภาพลักษณ์นักเรียนอาชีวศึกษา โดยการให้บริการดูแลประชาชนผ่านกิจกรรมศูนย์อาชีวะอาสา และโครงการเกี่ยวกับการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fit It Center) การอนุรักษ์และพัฒนามรดกศิลปะและวัฒนธรรม อาทิ โครงการเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาปราสาทเขมรแผ่นดินศิลปินแห่งชาติ โดยมีกิจกรรม "สอนศิลป์ ถิ่นกวี ชักกล่อมดนตรีพื้นบ้าน ร่วมสานงานศิลปวัฒนธรรม" และการสนับสนุนการเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน และวัฒนธรรมสากล โดยการนำคณะทูตานุทูตและคู่สมรส ๒๗ ประเทศ ผู้บริหารองค์การระหว่างประเทศและสื่อมวลชน เยี่ยมชมแหล่งมรดกโลก แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงและอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี และการจัดการแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยภายใต้โครงการนำความเป็นไทยสู่สากล ณ ประเทศเยอรมนี และฝรั่งเศส เป็นต้น

นโยบายที่ ๕ การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ โดยจัดทีมหมอประจำครอบครัว (Family Care Team) เข้าไปบริการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยเน้น ๓ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้สูงอายุติดเตียง ผู้พิการที่ต้องได้รับการดูแล และผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคอง มีผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลโดยทีมหมอบริการครอบครัว จำนวน ๓๕,๘๗๗ คน และการจัดการกับปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพตามกลุ่มวัย โดยกลุ่มทารกและเด็กเล็ก (๐-๕ ปี) ได้ผลักดันร่าง พ.ร.บ. ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. .... ขณะนี้อยู่ระหว่างนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สำหรับ กลุ่มวัยเรียน (๕-๑๔ ปี) มุ่งลดปัญหาภาวะอ้วนในเด็กวัยเรียน โดยได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพนักจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียนเรียบร้อยแล้ว กลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงาน (๑๕-๕๕ ปี) ได้มีการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ ได้ฝึกอบรมการตรวจคัดกรอง/ประเมินผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๑ ให้แก่ Aging Manager และผู้ปฏิบัติงานจริง จำนวน ๔๔๐ คน อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน ๒,๐๒๗ คน และอบรม Care manager จำนวน ๑๔๓ คน นอกจากนั้น ได้ให้บริการเชิงรุกแก่คนพิการขาขาดในการจดทะเบียนคนพิการ และสนับสนุนกายอุปกรณ์ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและแม่ฮ่องสอน โดยมีผู้พิการขาขาดมารับบริการ จำนวน ๒๓๙ คน และ ๕๙ คน ตามลำดับ



นโยบายที่ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบทางการเมืองในช่วงก่อนที่รัฐบาลจะเข้ามาบริหารประเทศ โดยได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ อย่างชัดเจน รวมทั้งการดำเนินมาตรการเพื่อสนับสนุนการปรับตัวของภาคธุรกิจเอกชน และในขณะเดียวกันก็เริ่มดำเนินการแผนงานและโครงการต่าง ๆ เพื่อการสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้เศรษฐกิจมีความมั่นคง แข็งขันได้ดีขึ้น และสามารถขยายตัวได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยที่ประชาชนได้รับผลประโยชน์และโอกาสทางเศรษฐกิจกันอย่างทั่วถึงมากขึ้น การดำเนินมาตรการเพื่อการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศแบ่งออกได้เป็น ๒ ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน เช่น การเร่งรัดการเบิกจ่าย การบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อกลุ่มต่าง ๆ และการฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักลงทุน และระยะปานกลาง-ระยะยาว เน้นวางรากฐานให้ประเทศ เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การปรับโครงสร้างด้านการผลิตสาขาต่าง ๆ โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

#### ระยะเร่งด่วน

๑) การให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชน เช่น การช่วยเหลือเกษตรกร โดย (๑) การเร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายเม็ดเงินภายใต้โครงการจำนำข้าวที่ยังคงค้างเกษตรกรจำนวน ๙๒,๔๓๑ ล้านบาท (๒) การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้แก่เกษตรกรชาวนาและชาวสวนยางที่ได้รับผลกระทบจากราคาในตลาดโลกตกต่ำทั้งในด้านมาตรการช่วยเหลือทางตรง มูลค่า ๔๘,๔๕๗ ล้านบาท ซึ่งมีการเบิกจ่ายเม็ดเงินสู่ประชาชนแล้วกว่า ๔๖,๕๙๑ ล้านบาท และการให้ความช่วยเหลือทางอ้อมผ่านมาตรการสินเชื่อต่าง ๆ มูลค่า ๑๐๖,๗๘๘ ล้านบาท (๓) การดูแลค่าครองชีพ โดยการติดตามและกำกับดูแลราคาขายปลีกสินค้าอุปโภค-บริโภคอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ดำเนินมาตรการการจำหน่ายสินค้าจำเป็นต่อการครองชีพในราคาประหยัด ภายใต้ชื่อ “งานธงฟ้า” ซึ่งสามารถลดค่าครองชีพประชาชนได้ประมาณ ๕ ล้านคน จัดรถ “ธงฟ้าสู่ชุมชน” จำหน่ายในแหล่งชุมชนในแต่ละเขตของกรุงเทพมหานคร และ (๔) การแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรรายย่อยผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) สำหรับเกษตรกรรายย่อยที่มีหนี้สินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ประมาณ ๘๑๘,๐๐๐ ราย มูลค่าหนี้สินประมาณ ๑๑๖,๐๐๐ ล้านบาท ด้วยวิธีการปลดหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้ หรือการขยายระยะเวลาชำระหนี้แล้วแต่กรณี (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) และ (๖) มาตรการพักหนี้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่มีปัญหาหนี้สินของ ธ.ก.ส. มูลค่าหนี้รวม ๑๑๖,๐๐๐ ล้านบาท เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ (๕) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะแรก ซึ่งรัฐบาลได้อนุมัติวงเงิน ๓๖๔.๕ พันล้านบาท (ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๕๗) เพื่อการสร้างงานและการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ประกอบด้วย การเร่งสัญญาที่เหลือของโครงการลงทุนภายใต้ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๑๔๗ พันล้านบาท การเร่งสัญญาของโครงการลงทุนภายใต้ปีงบประมาณ



๒๕๕๘ จำนวน ๑๒๙.๕ พันล้านบาท การเร่งการใช้จ่ายของงบประมาณเหลือมือปีตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ จำนวน ๒๕.๐ พันล้านบาท มาตรการเร่งการใช้จ่ายจากงบประมาณกลางที่เหลือจากปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และงบประมาณที่เหลือจากโครงการไทยเข้มแข็งโดยมุ่งเน้นที่การลงทุนในด้านการศึกษาการดูแลสุขภาพและการชลประทาน จำนวน ๒๓.๐ พันล้านบาท และโครงการเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผลิต ๑,๐๐๐ บาทต่อไร่ วงเงิน ๑๕,๐๐๐ บาทต่อครัวเรือน ครัวเรือนได้รับประโยชน์ ๓,๖๐๐,๐๐๐ ครัวเรือนเกษตรกรจำนวน ๔๐ พันล้านบาท

๒) การฟื้นฟูความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน เช่น การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศตามแผนการดำเนินงาน (Roadmap) ของ คสช. การแก้ไขปัญหาค่าอุปสรรคความล่าช้าที่สำคัญ ๆ ประกอบด้วย การเร่งรัดพิจารณาอนุมัติโครงการส่งเสริมการลงทุนโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งในขณะที่รัฐบาลชุดนี้เข้ารับตำแหน่งมีโครงการที่รอพิจารณาอนุมัติอยู่กว่า ๗๐๐ โครงการ มูลค่ารวมกว่า ๘ แสนล้านบาท และในช่วง ๔ เดือนที่ผ่านมา (ตั้งแต่วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) มีการอนุมัติไปแล้วกว่า ๗.๔ แสนล้านบาท รวมทั้งการแก้ไขปัญหาค่าอุปสรรคความล่าช้าในการออกใบอนุญาตการจัดตั้งโรงงาน (ร.ง. ๔) ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน การเร่งรัดประกาศใช้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน ในระยะ ๗ ปี (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔) มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ นอกจากนั้น รัฐบาลได้ออกมาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Headquarter: IHQ) และบริษัทการค้าระหว่างประเทศ (International Trading Centers: ITC) ในประเทศไทย เพื่อสร้างโอกาสการลงทุนและการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยให้กว้างขึ้น รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการสร้างฐานการบริการให้หลากหลายรูปแบบมากขึ้น การแก้ไขปัญหาค่าอุปสรรคการค้าการท่องเที่ยว ทั้งปัญหาภายในประเทศ ได้แก่ ปัญหาการไม่รับผู้โดยสารของรถโดยสารสาธารณะ ปัญหาการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวของผู้ประกอบการรายย่อย ปัญหามัคคุเทศก์นำเที่ยวที่ไม่มีใบอนุญาต ปัญหาสถานประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาต และปัญหาอาชญากรรม รวมทั้งการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความเชื่อมั่นจากภายนอกประเทศ ได้แก่ ปัญหาความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวต่อเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศ ปัญหาการไม่รับประกันภัยการเดินทางของบริษัทประกันภัย และปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวเอเชียบางกลุ่ม ซึ่งการจัดระเบียบดังกล่าวได้ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว ความเชื่อมั่นของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ

๓) การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐเพื่อลดผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ปัจจุบัน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘) ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณภายใต้กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ ไปแล้วกว่าร้อยละ ๔๖ จากวงเงินทั้งหมด ๒.๕๗๕ ล้านล้านบาท และได้มีการลงนามในสัญญาไปแล้ว คิดเป็นมูลค่ากว่า ๒,๘๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ทั้งนี้ คาดว่า ณ สิ้นเดือนมีนาคม



๒๕๕๘ จะมีการทำสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างการลงทุนได้ถึงร้อยละ ๙๐ ของโครงการลงทุนภาครัฐทั้งหมด และคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายของไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ที่ร้อยละ ๕๕ และคาดว่าจะทำให้ได้ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายทั้งปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ที่ร้อยละ ๙๒ นอกจากนี้ รัฐบาลมีการดำเนินการผลักดันความร่วมมือด้านตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์เพื่อเชื่อมโยงกับเรื่องการลงทุนสาธารณะ โดยกระทรวงการคลังได้รับมอบหมายให้ดำเนินนโยบายเพื่อให้เกิดกองทุนร่วมลงทุน (Venture Capital) เพื่อส่งเสริมการลงทุนต่าง ๆ โดยเฉพาะการบริหารงานของกองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs (SMEs Private Equity Trust Fund)

๔) การจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะ ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดในหลายพื้นที่ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่นั้น ๆ รวมทั้งมีการจัดระเบียบชายหาด การจัดระเบียบรถตู้ รถโดยสาร รถเมล์ และมอเตอร์ไซด์รับจ้าง ให้ปลอดภัย ทันสมัย และดูแลผู้มียานได้น้อย รวมถึงการจัดระเบียบทางเดินริมแม่น้ำเพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ นอกจากนี้ ยังดำเนินการเร่งขุดลอกคูคลอง เพิ่มเส้นทางสัญจรทางน้ำ และระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

ระยะปานกลาง-ระยะยาว ได้เริ่มดำเนินการภายใต้แผนงานและโครงการที่จะสนับสนุนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและการพัฒนาในระยะยาว ดังนี้

๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว รวมทั้งสร้างความเชื่อมโยงให้ไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค โดยเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ รัฐบาลได้ให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ ระยะ ๘ ปี (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๕) ประกอบด้วย ๕ แผนงาน ได้แก่ (๑) การพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง (๒) การพัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (๓) การเพิ่มขีดความสามารถทางหลวงเพื่อเชื่อมโยงฐานการผลิตของประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน (๔) การพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางน้ำ และ (๕) การเพิ่มขีดความสามารถการให้บริการขนส่งทางอากาศ โดยกระทรวงคมนาคมได้ประมาณการลงทุนภายใต้แผนยุทธศาสตร์นี้ ว่าในระยะ ๘ ปี มีกรอบวงเงินการลงทุนทั้งสิ้น จำนวน ๑,๙๑๒,๖๘๒ ล้านบาท โดยในปี ๒๕๕๘ คาดว่าจะมีการลงทุนรวมประมาณ ๕๕,๔๘๗ ล้านบาท

การดำเนินงานที่สำคัญของรัฐบาล ประกอบด้วย (๑) การเร่งรัดติดตามการลงทุนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเพื่อให้สามารถเปิดให้บริการแก่ประชาชนได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีแดง ใน กทม. และปริมณฑล ในสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ ซึ่งอยู่ระหว่างการวางระบบเดินรถ คาดว่าจะทดลองเส้นทางในต้นปี ๒๕๕๙ สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายช่วงหัวลำโพง-บางแค และบางซื่อ-ท่าพระ





จะเปิดให้บริการภายในปี ๒๕๖๒ รวมทั้งส่วนต่อขยายของสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และ ช่วงแครี่-สมุทรปราการ และสายสีแดงช่วงบางซื่อ-รังสิต (๒) การเร่งรัดการจัดหารถโดยสาร NGV จำนวน ๓,๑๘๓ คัน โดยในปี ๒๕๕๘ จะสามารถรับมอบรถโดยสารจำนวน ๔๘๙ คัน (๓) การพัฒนาระบบรถไฟ รัฐบาลได้ เร่งรัดการลงทุนในโครงการก่อสร้างทางคู่ในช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย ซึ่งเป็นการก่อสร้างทางคู่ ในระยะเร่งด่วน ๑ สายทาง ภายใต้แผนงานการก่อสร้างรถไฟทางคู่ซึ่งแบ่งเป็นระยะเร่งด่วน ๖ เส้นทาง ซึ่งเริ่ม ดำเนินการในปี ๒๕๕๘ และการลงทุนในระยะต่อไปอีกจำนวน ๘ เส้นทาง ได้เริ่มศึกษาและออกแบบรายละเอียด ในปี ๒๕๕๘ (๔) การพัฒนาระบบรางเพื่อเชื่อมโยงไทยกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจา เกี่ยวกับรูปแบบการลงทุน แหล่งเงินทุน และการบริหารต่าง ๆ กับรัฐบาลของประเทศที่สนใจ ประกอบด้วย

**การพัฒนาโครงข่ายรถไฟร่วมกับรัฐบาลจีน** โดยรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding: MOU) เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟ สำหรับกลไกการดำเนินการ นั้นได้มีการตั้งคณะกรรมการบริหารร่วมไทยจีนแล้ว โดยแบ่งช่วงการดำเนินการออกเป็น ๔ ช่วง คือช่วงแรก เส้นทาง กรุงเทพฯ - แก่งคอย (ระยะทางประมาณ ๑๓๓ กิโลเมตร) ซึ่งเป็นโครงการรถไฟทางคู่ขนาดมาตรฐานโครงการแรก ของไทยโดยจะใช้ความร่วมมือในรูปแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล และช่วงที่สอง คือ เส้นทางแก่งคอย - มาบตาพุด ทั้งนี้ ใน ๒ ช่วงแรกนั้น ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันศึกษาความเหมาะสมของโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ และเริ่มโครงการในเดือนตุลาคมปี ๒๕๕๘ โดยให้โครงการแล้วเสร็จใน ๓๐ เดือน สำหรับช่วงที่สาม คือ เส้นทาง แก่งคอย - นครราชสีมา และช่วงที่สี่คือ เส้นทางนครราชสีมา - หนองคาย นั้น ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันศึกษา ความเหมาะสมของโครงการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปี ๒๕๕๘ เริ่มต้นโครงการในต้นปี ๒๕๕๙ โดยให้โครงการ แล้วเสร็จภายใน ๓๖ เดือน นั่นคือ คาดว่าจะสามารถเดินรถได้ภายในปี ๒๕๖๑

**การพัฒนาโครงข่ายรถไฟร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่น** ปัจจุบันรัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุ่นอยู่ระหว่างการ พัฒนาความร่วมมือด้านระบบราง โดยรัฐบาลทั้งสองประเทศได้ลงนามบันทึกแสดงเจตจำนง (memorandum of Intention: MOI) เพื่อจะพัฒนาความร่วมมือทั้งการปรับปรุงเส้นทางรถไฟเดิม (ขนาดทาง ๑ เมตร) และเส้นทางใหม่ ขนาดมาตรฐาน โดยในขณะนี้รัฐบาลญี่ปุ่นอยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกแนวเส้นทางที่จะลงนามความร่วมมือ ด้านระบบรางเพื่อศึกษาและพัฒนาาระบบรถไฟขนาดทางมาตรฐาน ซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนา โครงการระบบ รถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลในส่วนของรถไฟชานเมืองสายสีแดง และระบบ Monorail ตลอดจน การพัฒนาเทคโนโลยีระบบการให้บริการขนส่งสินค้าทางรางด้วย



นอกจากนั้น รัฐบาลได้ดำเนินการในเรื่อง การพัฒนาเส้นทางจักรยานในทุกจังหวัดและทุกพื้นที่ เพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางด้วยจักรยานเพิ่มขึ้น โดยริเริ่มโครงการเส้นทางจักรยานของแต่ละหน่วย โดยขอให้ ไซ้ยางพาราเป็นส่วนประกอบในการจัดทำช่องจักรยาน และคาดว่าในปี ๒๕๕๘ จะสามารถมีเส้นทางจักรยาน ทั้งหมด ๑,๐๐ แห่ง รวมทั้งได้มีการจัดระเบียบระบบขนส่งสาธารณะ การอำนวยความสะดวก และ ความปลอดภัยด้านการเดินทาง โดยการตรวจสภาพรถแท็กซี่มิเตอร์ที่จดทะเบียนใน กทม. จำนวน ๑๑,๑๑๐ คัน (ผ่านการตรวจสภาพ ร้อยละ ๘๘.๙๕) จดทะเบียนรถจักรยานยนต์รับจ้าง จำนวน ๙๑,๘๗๔ คัน และกำหนด จุดจอดรับส่งโดยสารรถตู้โดยสารโดย รวมทั้ง (ปรับปรุง) เส้นทางและเงื่อนไขในการเดินทางรถโดยสารประจำ หมาย ๑ ในเขตกรุงเทพฯ จำนวน ๙๒ เส้นทาง และหมาย ๒ จำนวน ๕๖ เส้นทางเพื่อให้สอดคล้องกับ ความต้องการของประชาชน

๒) การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย รัฐบาลไทยและรัฐบาลเมียนมาได้มีความร่วมมือและให้การ สนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย โดยได้มีการลงนามในบันทึกความตกลงเพื่อแสดงเจตนารมณ์ ร่วมกันในการผลักดันโครงการดังกล่าวและเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยมีการดำเนินงาน ที่สำคัญ ได้แก่ การจัดตั้งบริษัททวาย เอส อีแอส ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด เป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle: SPV) เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการสรรหานักลงทุนและให้คำแนะนำต่อ คณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย การดำเนินโครงการศึกษา Integrated Master Plan for Dawei SEZ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ และมอบหมายให้กระทรวงการคลัง และสำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเมียนมาจัดทำข้อเสนอ และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เงื่อนไขผ่อนปรนแก่รัฐบาลเมียนมาสำหรับโครงการถนนเชื่อมโยง เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย-เมียนมา เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

๓) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบเศรษฐกิจดิจิทัลที่นับวัน จะมีมากขึ้นและมีอิทธิพลอย่างมากต่อการแข่งขันทางธุรกิจในอนาคต โดยจะช่วยให้ต้นทุนในการผลิตและ บริการลดลงและเป็นช่องทางในการต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด รัฐบาลจึงได้กำหนด เป็นแนวนโยบายหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยในช่วง ๖ เดือนที่ผ่านมา รัฐบาลได้เริ่มดำเนินการและกำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่องในหลายด้าน อาทิ การส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยี ให้เชื่อมโยงในทุกมิติ และจัดตั้งศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสารทุกด้านจากทุกหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน พร้อมเร่งปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นอกจากนี้ รัฐบาล ยังให้ความสำคัญกับการจัดการด้านกฎระเบียบเพื่อสร้างระบบการทำธุรกรรมออนไลน์ต่าง ๆ ให้เกิดความเชื่อมั่น



ในการใช้งานอย่างปลอดภัย และมีกระบวนการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายรองรับ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบหลักการร่างกฎหมาย ๘ ฉบับ ที่จะสนับสนุนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งเสนอโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขณะนี้กฎหมายทั้ง ๘ ฉบับ อยู่ในขั้นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงฯ เสนอ

๔) การบริหารจัดการน้ำ รัฐบาลตระหนักถึงข้อเท็จจริงที่ความต้องการใช้น้ำทั้งทางตรงและทางอ้อมเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ป่าต้นน้ำถูกบุกรุกทำลายอย่างต่อเนื่อง เกิดปัญหาการชะล้างพังทลายของดินส่งผลให้ความสามารถในการเก็บกักน้ำหรือการชะลอน้ำตามธรรมชาติลดลง ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนำไปสู่ปัญหาน้ำท่วม และขาดแคลนน้ำทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการระบายน้ำเสียทั้งจากภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและชุมชนลงสู่แหล่งน้ำ ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพน้ำเพิ่มขึ้นอีกด้วย แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยได้กำหนดแนวนโยบาย ตลอดจนจัดทำแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำมาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากความสลับซับซ้อนของสภาพปัญหาที่แปรเปลี่ยนตลอดเวลาทำให้นโยบายและแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องกับน้ำดังกล่าวไม่อาจครอบคลุมในทุกปัจจัยของปัญหา ประกอบกับความไม่ชัดเจนของการบูรณาการแผนงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาน้ำที่ยั่งยืนได้ ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติให้กับประชาชนอย่างแท้จริง คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงได้มีคำสั่งที่ ๘๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำขึ้น เพื่อกำหนดกรอบนโยบายและแผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำอุทกภัยภัยแล้ง และคุณภาพน้ำของประเทศให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ

คณะกรรมการฯ ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๙) ภายใต้วิสัยทัศน์ "ทุกหมู่บ้านมีน้ำสะอาดอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการผลิตมั่นคง ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน บริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุลโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน" และกำหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค จัดหาน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภคให้แก่ชุมชน ครอบคลุมทุกหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวมทั้งในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ (๒) การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) ลดความสูญเสียน้ำ และเพิ่มมูลค่าน้ำชลประทาน จัดหาแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการเกษตรตามศักยภาพ จัดหาแหล่งน้ำต้นทุนเพื่ออุตสาหกรรม จัดหาน้ำต้นทุนเพื่อการใช้งานขั้นพื้นฐานและรักษาระบบนิเวศ



(๓) การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย ลดความเสียหายจากอุทกภัยของชุมชนเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญที่มีผลกระทบรุนแรงและความเสียหายสูง (๔) การจัดการคุณภาพน้ำแหล่งน้ำทั่วประเทศมีคุณภาพน้ำอยู่ในระดับพอใช้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวมทั้งในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ (๕) การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำเสื่อมโทรม ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศ ป้องกันการสูญเสียน้ำดินและพื้นที่ดินถล่ม และ (๖) การบริหารจัดการสนับสนุนองค์กรลุ่มน้ำ มีองค์กร กฎหมาย ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่กำหนดนโยบายและขับเคลื่อนแผนที่เป็นเอกภาพ มีระบบข้อมูลใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจ

สำหรับกลไกการดำเนินงาน คณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น ๕ คณะ ประกอบด้วย (๑) คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก (๒) คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ (๓) คณะอนุกรรมการจัดการระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ (๔) คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเกี่ยวกับการจัดองค์กร และการออกกฎ และ (๕) คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม

ทั้งนี้ มีเป้าหมายดำเนินงานในปี ๒๕๕๘ วงเงิน ๑๐๘,๒๒๙ ล้านบาท โดยดำเนินการแก้ปัญหาเร่งด่วน ผลสัมฤทธิ์เร็ว ได้แก่ โครงการขนาดเล็ก การแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ และป้องกันอุทกภัยพื้นที่สำคัญ และงานศึกษา สำรอง ออกแบบ สำหรับโครงการเร่งด่วนที่มีความพร้อม แต่ติดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยที่เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนงานโครงการแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปี ๒๕๕๘ ตามที่คณะกรรมการกำหนดนโยบายและบริหารจัดการน้ำเสนอโดยอนุมัติกรอบวงเงิน ๕๕,๔๘๕ ล้านบาท (ใช้เงินกู้ วงเงิน ๓๙,๗๐๗ ล้านบาท จำนวน ๒,๕๙๔ โครงการ สำหรับงานโยธา/เตรียมความพร้อมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๐ งบกลางวงเงิน ๑๖,๒๗๘ ล้านบาท จำนวน ๑,๖๓๓ โครงการ สำหรับงานขุดลอก งานฟื้นฟูป่า งานบริหารจัดการ งานโยธาที่แล้วเสร็จหลัง ปี ๒๕๖๐) รวมทั้งอนุมัติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ๒๕ หน่วยงาน ใน ๘ กระทรวง ดำเนินตามแผนงานโครงการแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปี ๒๕๕๘ ตามที่คณะกรรมการกำหนดนโยบายและบริหารจัดการน้ำเสนอ โดยให้ทำความตกลงกับสำนักงานประมาณและสำนักบริหารหนี้สาธารณะต่อไป รวมทั้งได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินการในปี ๒๕๕๙ ในกรอบวงเงิน ๑๓๕,๐๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย งานศึกษา สำรอง ออกแบบ สำหรับโครงการขนาดกลาง-ขนาดใหญ่ การดำเนินงานเร่งด่วนอย่างต่อเนื่องตามแผนฯ นี้ จากปี ๒๕๕๘ และการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบเกี่ยวกับการชดเชย และการขอใช้พื้นที่สำหรับในปี ๒๕๖๐ ขึ้นไป นั้นมุ่งเน้นการก่อสร้างโครงการขนาดกลาง-ใหญ่ ที่ให้ผลสัมฤทธิ์สูง



นโยบายที่ ๗ การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียนและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เพื่อติดตามความคืบหน้าในการเตรียมการซึ่งหน่วยงานของไทยมีความพร้อมที่จะสามารถเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้ทันตามเวลาที่กำหนด ในด้านการเชื่อมโยงอาเซียนกับเศรษฐกิจโลก ได้มีการประชุมเจรจาการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ครั้งที่ ๗ ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพซึ่งคาดว่าจะสรุปผลได้ภายในสิ้นปี ๒๕๕๘ และเพื่ออำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนไทยสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านภาษีศุลกากร กฎระเบียบ และมาตรการทางการค้าที่สำคัญในทีเดียวกัน รัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์ได้จัดทำ “คลังข้อมูลทางการค้าของไทย” ทางเว็บไซต์ “www.thailandntr.com” และจะเชื่อมโยงกับคลังข้อมูลทางการค้าของอาเซียน รวมถึงพัฒนาการอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจโดยนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ เช่น การรับงบการเงิน นอกจากนี้ การพัฒนาการค้าชายแดนเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สำคัญในการใช้โอกาสความเชื่อมโยงในประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ในปี ๒๕๕๘ มีเป้าหมายผลักดันมูลค่าการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนของไทยให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น ๑.๕ ล้านล้านบาท ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้จัดงานมหกรรมการค้าชายแดนเพื่อกระตุ้นการขยายมูลค่าการค้าแล้วในจังหวัดตาก มุกดาหาร และสระแก้ว มีการสถาปนา “บ้านที่เมืองน้อง” กับเมืองหน้าด่านชายแดนที่จัดงาน และมีแผนจะจัดงานที่จังหวัดตราด และจังหวัดสงขลาในระยะต่อไป

สำหรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีความคืบหน้าสำคัญ ๆ ในหลายด้าน คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบการกำหนดขอบเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยในระยะแรกเห็นชอบขอบเขตพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน ๕ พื้นที่ชายแดนเป้าหมายรวม ๓๖ ตำบล ใน ๑๐ อำเภอ พื้นที่รวมประมาณ ๑.๘๓ ล้านไร่ (๒,๙๓๒ ตร.กม.) ใน ๕ จังหวัด ได้แก่ ตาก ตราด สระแก้ว มุกดาหาร และสงขลา และในระยะที่ ๒ ใน ๕ จังหวัด ได้แก่ หนองคาย เชียงราย นครพนม นราธิวาส และกาญจนบุรี พร้อมทั้งกำหนดแปลงที่ดินของรัฐที่จะดำเนินการเพื่อนำมาจัดตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรมหรือให้เช่าในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน ๖ จังหวัด (๕ จังหวัดระยะแรก และหนองคาย) นอกจากนี้ กนพ. ได้เห็นชอบสิทธิประโยชน์ในหลายด้าน อาทิ ให้ผู้ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในระดับที่ใกล้เคียงกับจังหวัดชายแดนภาคใต้กรณีทั่วไป รวมทั้งอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในลักษณะไป-กลับ พร้อมทั้งกำหนดกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ระดับสูง จำนวน ๑๓ กลุ่มกิจการ รวมทั้งเห็นชอบให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก ๕ จังหวัด โดยใช้พื้นที่ศูนย์ดำรงธรรม และจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน (OSS) ใน ๕ จังหวัด ประกอบด้วย ตาก มุกดาหาร สระแก้ว สงขลา และตราด ในด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านศุลกากรในการ



สนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นั้น รัฐบาลได้เห็นชอบในหลักการแผนโครงสร้างพื้นฐานและด้านบุคลากร ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๕ รองรับพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก จำนวน ๖ พื้นที่ (๗ ด้าน) ได้แก่ จังหวัดตาก จังหวัดสระแก้ว จังหวัดตราด จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสงขลา (สะเดาและปาดังเบซาร์) และจังหวัดหนองคาย โดยในระยะเร่งด่วน ปี ๒๕๕๘ มีจำนวน ๕๒ โครงการ วงเงิน ๒,๖๔๒.๘๘๐ ล้านบาท โดยรับการสนับสนุนจากรัฐบาลได้เห็นชอบให้กรมทางหลวงดำเนินโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองแม่สอดพร้อมสะพานข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ ๒ วงเงินรวม ๓.๙๐๐ ล้านบาท นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการในการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แล้วใน ๒ พื้นที่ คือ จังหวัดตาก โดยให้เครือข่ายสหกรณ์ในพื้นที่นำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเมียนมา และ พื้นที่ในจังหวัดสระแก้ว ซึ่งจะมีการทำข้อตกลงร่วมกันในการซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างผลิตภัณฑ์โคนมของไทยกับมันเส้นสะอาดจากกัมพูชา

นโยบายที่ ๘ การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม มีการดำเนินการที่สำคัญเพื่อส่งเสริมการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาสู่เป้าหมายให้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑ ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน ๓๐ : ๗๐ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ โดย (๑) การใช้มาตรการทางภาษี อาทิ การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากเดิมที่ ๒๐๐ % เป็น ๓๐๐ % การเร่งรัดการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและบุคคลธรรมดาสำหรับเงินบริจาคเข้ากองทุนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยฯ ได้เป็น ๒ เท่า รวมถึงมาตรการกระตุ้นนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ จากการจัดทำบัญชีนวัตกรรม และผลักดันนวัตกรรมเป็นวาระแห่งชาติ (๒) การสนับสนุนการพัฒนากำลังคนด้านวิจัยและพัฒนา โดยการปลดเงื่อนไขให้นักวิจัยและนักเรียนทุนในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐให้สามารถไปปฏิบัติงานในภาคเอกชนได้ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากภาครัฐสู่ภาคเอกชนอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการเร่งพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ด้านระบบขนส่งทางราง โดยนําร่องการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ รวมถึงการส่งเสริมสร้างความตระหนักให้เยาวชนหันมาสนใจเรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น (๓) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) โดยจัดทำแผนปฏิรูป วทน. ของประเทศและจัดระบบทำงานใหม่ในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยประสานกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อตั้งทีมที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ประจำจังหวัดในทุกจังหวัด อีกทั้งยังดำเนินการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ด้วย วทน. ๕ ภูมิภาค ตลอดจนนำแสดงผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในรูปแบบการจัดนิทรรศการเพื่อให้หน่วยภาครัฐทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น เอสเอ็มอี เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงศักยภาพของคนไทยในการสร้างนวัตกรรมที่มีผลกระทบเชิงพาณิชย์และสังคมควบคู่



กันไป ทั้งนี้ ในการผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ นั้น ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มีสถานประกอบการ/ชุมชนนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ จำนวน ๒๙ ราย และมีผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่ทดแทนการนำเข้าที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในราชการหรือเชิงพาณิชย์ จำนวน ๖ เรื่อง และมีการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและพัฒนาต่าง ๆ เช่น การแปรรูปยางธรรมชาติเพื่อนำไปสร้างพื้นลู่วิ่ง - ลานกรีฑา และลานอเนกประสงค์ โดยจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างพื้นลู่วิ่ง - ลานกรีฑา สนามกีฬา และ ลานอเนกประสงค์ โดยใช้ยางธรรมชาติ และจัดอบรมให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างเทคโนโลยีการสร้างพื้นลู่วิ่ง - ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์ จำนวน ๙๑ ราย และกลุ่มอุตสาหกรรมยาง เทคโนโลยีการผลิต เม็ดยาง จำนวน ๔๘ ราย การใช้เตาอบยางแผ่นรมควันประหยัดพลังงาน โดยมีเอกชนได้รับการถ่ายทอด เทคโนโลยี จำนวน ๒๔ ราย ซึ่งการใช้เตาอบยางในสหกรณ์จะช่วยประหยัดเชื้อเพลิง (ที่ใช้ไม้ยางพารา) ถึงร้อยละ ๕๐ และมีคุณภาพยางแผ่นดีขึ้น สามารถเพิ่มรายได้ถึง ๑๒,๐๐๐ บาท/วัน ปัจจุบันอยู่ระหว่างขยายผลการใช้งาน ให้กับสหกรณ์กองทุนสวนยาง จังหวัดตรัง จำนวน ๕ สหกรณ์ การผลิตยางธรรมชาติที่มีกลิ่นหอมยาวนาน โดยขยายผลองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีกักเก็บกลิ่นหอมสำหรับผลิตภัณฑ์จากยางพาราไปสู่การผลิตจริง ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ที่นอน หมอนยางพารา ยางรองพื้นรองเท้า และผลิตภัณฑ์ถุงมือยาง รวมทั้งเจรจา เพื่อการอนุญาตใช้สิทธิและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัท ๔ ราย ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ยางพาราไทย คาดว่าจะสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่าปีละ ๑,๐๐๐ ล้านบาท และการเปิดตัวแอปพลิเคชัน “FoodiEat” เป็นเครื่องมือที่ช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคและเสริมสร้างค่านิยมในการบริโภคอาหาร และการออกกำลังกายที่ถูกต้อง รวมถึงให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพแก่ผู้บริโภค

นโยบายที่ ๙ การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน รัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดในการหยุดยั้ง การบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ พร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยตั้งเป้าหมายจัดตั้งป่าชุมชน ๒๑,๘๕๐ หมู่บ้าน พื้นที่ ๑๐ ล้านไร่ ปัจจุบันจัดตั้งป่าชุมชนแล้ว ๙,๑๘๖ หมู่บ้าน พื้นที่ ๓.๘ ล้านไร่ ขณะเดียวกันได้แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐและพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน โดย แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการ ๓ คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน และคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงแต่งตั้งคณะกรรมการ นโยบายที่ดินจังหวัด เพื่อจัดหาที่ดินให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดิน แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ขณะนี้ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ และปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ แล้ว พร้อมทั้ง มีการจัดทำแผนการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) ของพืชชนิดต่างๆ เช่น ข้าว อ้อย ปาล์ม น้ำมัน ยางพารา โดยในช่วงแรก (ปี ๒๕๕๘) จะปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมเป็นอ้อยโรงงาน พื้นที่



๓.๕ แสวงหา ขณะนี้อยู่ระหว่างการกำหนดพื้นที่เป้าหมาย สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนั้น ได้มีการจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๙) ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้อนุมัติเงินจำนวน ๑๐๘,๒๒๙ ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาภัยแล้งและป้องกันปัญหาน้ำท่วม นอกจากนี้ได้มีการดำเนินโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรสู่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ซึ่งเป็นการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของชุมชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้งในระยะยาว โดยสำนักงบประมาณได้อนุมัติงบประมาณแล้วจำนวน ๑๐๑.๙๗ ล้านบาท

รัฐบาลได้เร่งรัดและเข้มงวดกับการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ชยะ และน้ำเสีย เพื่อคืนคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน ด้านการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ได้กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยมีการกำหนดพื้นที่เป้าหมายระยะเร่งด่วน ๑๐ จังหวัด ระยะปานกลาง ๒๐ จังหวัด และระยะยาว ๔๗ จังหวัด พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด และจัดทำแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด ระยะ ๕ ปี สำหรับการจัดการกากอุตสาหกรรม อยู่ระหว่างการศึกษาคืบความเป็นไปได้ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม นอกจากนี้ รัฐบาลได้เร่งแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะปัญหาหมอกควันภาคเหนือ โดยจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันภาคเหนือ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ พร้อมทั้งติดตั้งหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่เพิ่มเติมในจังหวัดอุตรดิตถ์ และรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ “ผ่านทางอินเทอร์เน็ต (<http://air4thai.pcd.go.th>)” และรายงานการพยากรณ์สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือผ่านทางเฟสบุ๊คแฟนเพจกรมควบคุมมลพิษ และเฟสบุ๊คแฟนเพจรู้ทัน (หมอก) ควัน สำหรับการแก้ไขปัญหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มาบตาพุดซึ่งเป็นฐานอุตสาหกรรมหลักของประเทศนั้น ในช่วง ๖ เดือนที่ผ่านมา คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (กพอ.) ได้อนุมัติโครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มาบตาพุด ทั้งด้านการจัดการขยะมูลฝอย พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลและบริการสาธารณสุขในพื้นที่ การแก้ไขปัญหามลพิษจากการกัดเซาะชายฝั่ง และการจัดตั้งศูนย์ตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะด้านอากาศ น้ำ และขยะในพื้นที่ดังกล่าว

นโยบายที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ มีการดำเนินงานที่สำคัญ เช่น การออกพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๒





มกราคม ๒๕๕๘ และจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด ๑๘๐ วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งกฎหมายดังกล่าวกำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ระยะเวลา รวมทั้งเอกสารหลักฐานและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ใช้ในการติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานราชการ นับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการพิจารณาอนุมัติของส่วนราชการ โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้คัดเลือกหน่วยงานนำร่อง ๒๑ หน่วยงาน ที่จะต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนให้แล้วเสร็จโดยภายในเดือนมีนาคมนี้ การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมในห้างสรรพสินค้า (Government Service Point) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการขอรับบริการจากรัฐ และลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อราชการ โดยรวมงานบริการของรัฐมาให้บริการ ณ จุดเดียว และได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความร่วมมือในการนำงานบริการภาครัฐมาเปิดให้บริการในศูนย์บริการร่วมดังกล่าว ในเบื้องต้นได้คัดเลือกงานบริการที่จะนำไปให้บริการ โดยพิจารณาจากงานบริการที่มีความจำเป็นต่อประชาชน มีประชาชนไปใช้บริการเป็นจำนวนมาก และมีความถี่ของการไปใช้บริการสูง นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจาก บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ในการให้ใช้พื้นที่ในศูนย์การค้าของเครือเซ็นทรัล เพื่อจัดตั้งศูนย์บริการร่วมในห้างสรรพสินค้าดังกล่าวด้วย และเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ได้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมในศูนย์การค้า ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร สำนักงานประกันสังคม กรมการขนส่งทางบก กรมการจัดหางาน สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงาน ก.พ.ร. และการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวม ๙๒๓ เรื่อง และได้สวนข้อเท็จจริง รวม ๗๑๘ เรื่อง

นโยบายที่ ๑๑ การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ได้มีการปรับปรุงกฎหมายที่สำคัญ ซึ่งอยู่ระหว่างการนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา เช่น ร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. .... ของกระทรวงแรงงาน เพื่อการคุ้มครองสิทธิแรงงาน ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่...) พ.ศ. .... ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อเพิ่มเติมความผิดมูลฐานในการฟอกเงิน ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและบังคับใช้กฎหมายตามมาตรฐานสากล เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อาทิ ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. .... ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและบูรณาการ สำหรับการแก้ไขและจัดทำกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์ทั้งต่อภาคประชาชนและภาคธุรกิจนั้น มีกฎหมายหลายฉบับที่ได้รับการแก้ไขและปรับปรุง ซึ่งเป็นกฎหมายที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่สำคัญ อาทิ พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ จัดทำขึ้น



## ผลงานรัฐบาล รอบ ๖ เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรอบ ๖ เดือน  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทวงถามหนี้ที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อลูกหนี้และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมถึงการทวงถามหนี้นอกระบบ ซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างดำเนินการออกประกาศ และร่างกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ สำหรับเป็นช่องทางในการพัฒนาระบบการออมเพื่อดำรงชีพในยามชราภาพสำหรับแรงงานนอกระบบ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว โดยอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

นอกจากนั้น คณะรัฐมนตรียังได้เห็นชอบการแก้ไขกฎหมายสำหรับภาคธุรกิจ เช่น ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งเป็นการแก้ไขพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้มีความเหมาะสมแก่การประกอบธุรกิจในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น และร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... เพื่อปรับปรุงมาตรฐานทางกฎหมายให้มีความทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานสากลมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันร่างกฎหมายทั้งสองฉบับอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นอกจากนี้ ยังได้เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เรื่อง การปรับลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับรายรับจากการทำธุรกรรมบางประเภทในตลาดการเงินของกิจการรับประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างกิจการรับประกันชีวิตและสถาบันการเงินอื่นที่มีการทำธุรกรรมประเภทเดียวกันในตลาดเงิน และช่วยลดต้นทุนของธุรกิจประกันภัย